

เรียน นักธุรกิจซูเลียนทุกท่าน

ประกาศเตือน  
การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริง

จากกรณี ที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางรายเกินจริง ที่ปรากฏเป็นการข่าวในกระแสสังคมขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการอวดอ้างสรรพคุณว่า “กินแล้วรักษามะเร็ง , รักษาโควิด-19 ได้ หรือกินแล้วช่วยปรับรูปหน้า ฯลฯ” ซึ่งเป็นการอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่เกินไปมาก

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2561 เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมาตรา 40 ([http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ\\_fda/61\\_advertise.PDF](http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/61_advertise.PDF))

**“ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร”** และหากผู้ใดจะทำการโฆษณาดังกล่าวนั้น ต้องให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบพิจารณา ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโฆษณาได้

โดยในเรื่องนี้ ได้สอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของทางบริษัท ในการ **“ห้ามทำการโฆษณาสินค้า หรืออวดอ้างสรรพคุณของสินค้า ภายใต้อุปกรณ์การค้าของ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด เกินจริง โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดื่ม และให้รวมถึงการนำสัญลักษณ์ หรือข้อความใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด มิให้นำไปเผยแพร่ ทั้งการตีพิมพ์ หรือคลิปภาพและเสียงลงในสื่อใด ๆ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น”**

บริษัท ขอให้นักธุรกิจซูเลียนทุกท่าน โปรดใช้ถ้อยคำ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อผู้มุ่งหวัง โดยเป็นในลักษณะมุ่งเน้นส่วนผสมว่ามีคุณประโยชน์ด้านใด และรวมถึงการให้ข้อมูลในเชิงวิชาการที่สามารถค้นคว้า หาแหล่งอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง นำเชื่อถือ โดยหลีกเลี่ยงและงดใช้ถ้อยคำบรรยายอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง อันอาจนำมาซึ่งการกระทำความผิดต่อบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติอาหาร ของทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) หรือต่อหน่วยงานอื่นใดของภาครัฐ และทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อสวัสดิภาพของท่านนักธุรกิจซูเลียนด้วย

กรุณาแจ้งและโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ฝ่ายการตลาด  
บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด